

THAM LUẬN

Vai trò của Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh trong công tác nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lê Tiên Dũng – Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh

Kính thưa các vị đại biểu !

Thưa toàn thể Hội thảo khoa học!

Được sự phân công của Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình chính sách”, thay mặt Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh, tôi xin trình bày Tham luận “*Vai trò của Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh trong công tác nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu*”.

Kính thưa các đồng chí !

Theo từ điển Tiếng Việt, “*trợ giúp*” có nghĩa là giúp đỡ, làm giảm bớt sự khó khăn, thiếu thốn của một ai đó và “*pháp lý*” là một lĩnh vực rất rộng của pháp luật, bao gồm cả những lẽ phải, lẽ công bằng trong cuộc sống. Theo đó, trợ giúp pháp lý là việc giúp cho những người đang gặp khó khăn được hưởng các dịch vụ pháp lý mà không phải chi trả chi phí hoặc chỉ phải trả một phần của chi phí. Trợ giúp pháp lý được tiếp cận dưới góc độ kinh tế, góc độ công lý và góc độ nhân đạo, lấy sự yếu thế, bần cùng hoặc bất bình đẳng của nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt (*đó là đồng bào các dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương, đối tượng khác,...*), lấy sự phức tạp của pháp luật làm căn cứ cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của mình. Vì vậy, đối tượng của trợ giúp thường là những người không có điều kiện về tài chính hoặc kém năng lực hiểu biết pháp luật, không thể tự mình bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chủ thể bảo đảm cho dịch vụ này trước hết và chủ yếu là Nhà nước.

Trợ giúp pháp lý (*theo nghĩa rộng*) được hiểu là cung cấp các dịch vụ pháp lý của Nhà nước, xã hội cho những đối tượng yếu thế, chính sách thông qua các hình thức: tư vấn pháp luật; đại diện; bào chữa;... nhằm bảo đảm mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và thực hiện công bằng xã hội.

Trợ giúp pháp lý (*theo nghĩa hẹp*), được hiểu là sự giúp đỡ của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp luật của Nhà nước cho những đối tượng yếu thế bao gồm: chính sách tiếp cận với các dịch vụ pháp lý (*tư vấn pháp luật, đại diện, bào chữa*) nhằm bảo đảm mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và thực hiện công bằng xã hội.

Như vậy khẳng định, Trợ giúp pháp lý là việc Nhà nước và xã hội cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc giảm phí cho những cá nhân có khó khăn về tài chính, năng lực sử dụng pháp luật hạn chế và cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, nhằm giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý, bảo đảm công bằng xã hội và bình đẳng trước pháp luật, đồng thời góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. Đây là một trong những biện pháp quan trọng được đặt ra trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ vì nó thể hiện được sự công bằng trong tiếp cận pháp lý và bảo đảm các quyền cơ bản của con người, của công dân. Có thể nhận thấy, Nhà nước thông qua dịch vụ trợ giúp pháp lý đã cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc người được trợ giúp chỉ phải chi trả một phần của các chi phí đối với những nhóm người yếu thế cần sự trợ giúp trong các lĩnh vực pháp luật để bảo vệ các quyền và lợi ích của mình. Điều đó cũng thể hiện tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền, trong Nhà nước đó không ai bị bỏ lại phía sau, tất cả mọi người đều được hưởng các quyền một cách bình đẳng, công bằng xã hội trên cơ sở tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ các quyền con người, quyền công dân.

Trợ giúp pháp lý với đặc điểm mang tính chất chính trị - pháp lý, tính chất kinh tế, tính chất dịch vụ - nghề nghiệp, do đó đối với những đối tượng đặc biệt, có

hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, gia đình chính sách sẽ có đặc điểm riêng đó là:

Thứ nhất: Thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách là việc thực hiện quyền, nghĩa vụ do pháp luật quy định. Vì vậy, mọi chủ thể có quyền và nghĩa vụ liên quan đến trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách khi thực hiện các quyền, nghĩa vụ đó đều là thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách. Các quyền và nghĩa vụ đó có thể là giữa chủ thể tiến hành trợ giúp pháp lý với chủ thể được trợ giúp pháp lý, cũng có thể là quan hệ pháp luật giữa những chủ thể có trách nhiệm trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách với nhau trong khi thực hiện pháp luật cho việc trợ giúp pháp lý.

Thứ hai: Trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách không chỉ là hành vi của người dân mà còn là hành vi của các cơ quan nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền, các cá nhân, tổ chức có liên quan trong quá trình trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách.

Thứ ba: Đối tượng của thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số, đối tượng của thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý cho gia đình chính sách là gia đình chính sách. Trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ những người yếu thế, đảm bảo quyền con người, quyền công dân hoặc thể hiện sự đôn ơn, đáp nghĩa đối với những anh hùng dân tộc, gia đình có công với cách mạng. Về cơ bản đồng bào các dân tộc thiểu số, gia đình chính sách phần lớn là những người yếu thế vì đời sống còn gặp nhiều khó khăn về mọi phương diện, nhất là sự hiểu biết về các chính sách pháp luật. Vì vậy, trong những mối quan hệ pháp lý, họ không biết các quyền và lợi ích hợp pháp của mình do pháp luật quy định và khi các quyền và lợi ích này bị xâm phạm họ cũng không biết cách để bảo vệ nó. Vì vậy, đối tượng người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách là đối tượng được quan tâm đặc biệt trong vấn đề trợ giúp pháp lý.

Thứ tư: Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số thường được diễn ra ở những vùng sâu, vùng xa, khu vực đặc biệt khó khăn về kinh tế. Bởi lẽ,

tại những vùng đó giao thông đi lại khó khăn, địa hình cách trở, các hoạt động không diễn ra sôi nổi nên đa số đời sống người dân còn nghèo vì vậy gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, những người dân tộc thiểu số tại những nơi này công việc không ổn định hoặc công việc không đạt hiệu quả kinh tế cao, tập tục thường đong con nên đã nghèo lại càng nghèo hơn, đời sống không được đảm bảo ở mức cơ bản, tối thiểu. Vì bị hạn chế các khả năng được tiếp cận đối với những dịch vụ của đời sống, trình độ nhận thức, hiểu biết xã hội, kiến thức pháp luật còn hạn chế, nên những nơi vùng sâu, vùng xa, các khu vực đặc biệt khó khăn về kinh tế thường là nơi diễn ra các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số. Tương tự như vậy, thực hiện trợ giúp pháp lý cho gia đình chính sách là việc trợ giúp, hỗ trợ, giúp đỡ cho những gia đình thuộc các đối tượng được hưởng các chính sách do nhà nước ban hành, nghĩa là nhằm cung cấp cho các đối tượng khó khăn của xã hội những dịch vụ xã hội tốt nhất và các chính sách xã hội.

Kính thưa Hội thảo !

Với các đặc điểm của pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, như vậy, thì việc thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý có ý nghĩa nhằm: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đảm bảo quyền con người, quyền công dân; tăng cường hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Do vậy, pháp luật về trợ giúp pháp lý là sự cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, thành chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không chỉ vậy, hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách là việc cụ thể hoá các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý được thực thi trên thực tế. Quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách cũng đồng thời là quá trình triển khai đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi sâu vào thực tế cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền dân, công bằng, bình đẳng xã hội. Thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý đã khẳng định vai trò, ý nghĩa của chính sách trợ giúp pháp lý trong đời sống xã hội, nâng cao uy tín của công tác trợ giúp pháp lý trong hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước.

Kính thưa các đồng chí !

Lai Châu là tỉnh thuộc khu vực Biên giới Miền núi phía Bắc, với địa bàn đặc thù nơi sinh sống của 20 dân tộc anh em, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 84%, là tỉnh có nền kinh tế kém phát triển nhất so với các tỉnh, thành trong cả nước. Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh có 75 xã và 617 bản đặc biệt khó khăn, do điều kiện địa hình, kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số còn thấp, nhất là nhận thức, kiến thức về pháp luật còn hạn chế. Tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu, do thiếu hiểu biết, đã có không ít trường hợp người dân xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn, thậm chí là vi phạm pháp luật... đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đây là thách thức lớn cho việc cân đối trợ giúp pháp lý, triển khai chính sách trợ giúp xã hội tới đồng bào các dân tộc thiểu số, gia đình chính sách. Với xuất phát điểm thấp như vậy, song với những nỗ lực của các cấp, các ngành, tỉnh Lai Châu đã tập trung đẩy mạnh việc triển khai trợ giúp pháp lý và các chính sách trợ giúp xã hội dành đồng bào các dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, kết quả đã có nhiều những tín hiệu tích cực.

Thực trạng trong giai đoạn 2019 - 2024, theo báo cáo của Sở Tư pháp năm 2024, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh đã tiếp nhận hơn 1.683 vụ, trong đó thực hiện tư vấn pháp luật 91 vụ việc, truyền thông về trợ giúp pháp lý được 229 đợt tại các xã và thôn, bản với 19.122 lượt người tham gia, đối tượng được trợ giúp pháp lý là người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Chỉ tính riêng năm 2023, theo báo cáo của Hội Luật gia tỉnh năm 2023, Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý đã tư vấn pháp luật cho 286 lượt người; trợ giúp pháp lý 181 vụ việc cho 181 đối tượng các vấn đề hôn nhân gia đình, đất đai, chế độ chính sách, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất... .Với vai trò là Cộng tác viên của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Hội Luật gia tỉnh, Hội viên của Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh được tham gia (khi có đề nghị) hướng dẫn, giải đáp pháp luật; tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý; cung cấp văn bản pháp luật, thông tin pháp luật;.... nhằm tư vấn và trợ giúp pháp lý cho các

tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cho đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách. Bên cạnh đó, qua hoạt động chuyên môn đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh,... kết quả theo Báo cáo của Thanh tra tỉnh năm 2023, Thanh tra tỉnh đã tổ chức 96 lớp, hội nghị tuyên phổ biến luật cho 3.846 lượt cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; tiếp công dân 05 lượt bằng 11 người;... góp phần thực hiện có hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý, không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, nâng cao ý thức pháp luật cho người dân, bảo đảm công bằng xã hội, mà còn tác động đến tổ chức thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quá trình hoạt động còn có những tồn tại hạn chế nhất định đó là chưa trực tiếp tham gia trợ giúp pháp lý theo vụ việc ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, nguyên nhân do nguồn kinh phí của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Hội Luật gia tỉnh Lai Châu mới chỉ đáp ứng được một phần trong hoạt động, nên việc mời tham gia còn hạn chế.

Kính thưa Hội nghị !

Để tăng cường hơn nữa chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, đảm bảo người dân được trợ giúp pháp lý, được thụ hưởng dịch vụ pháp lý miễn phí với chất lượng tốt nhất. Với vai trò là Cộng tác viên của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Hội Luật gia tỉnh, Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh mạnh dạn đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu, để Hội thảo khoa học xem xét, đánh giá, đó là:

Một là: Tăng cường thông tin, truyền thông, triển khai có hiệu quả pháp luật về trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Hội Luật gia tỉnh cần tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Đề án của Chính phủ về “Đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025”, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng

bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo giai đoạn sau năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chuyên mục tư vấn miễn phí “Hỏi - Đáp”, “Câu chuyện pháp luật” bằng nhiều thứ tiếng dân tộc về trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào tộc thiểu số, gia đình chính sách trên Trang thông tin điện tử Hội Luật gia tỉnh Lai Châu; facebook;... theo đúng quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, quán triệt về mục đích, ý nghĩa của hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách. Định hướng đối với Tư vấn viên và Công tác viên trong việc tham gia trợ giúp pháp lý phù hợp với điều kiện của Trung Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Hội Luật gia tỉnh. Huy động các chuyên gia có kiến thức, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Tăng cường sự phối hợp với Hội Luật gia các huyện, thành phố để nắm bắt được các đối tượng miễn phí cần được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các Chi hội Luật gia trực thuộc tỉnh là các cơ quan truyền thông như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu,... cung cấp các thông tin về đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí là đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách ở các địa bàn thôn, bản, thuộc xã vùng sâu, vùng xa, khu vực đặc biệt khó khăn.

Hai là: Tăng cường phối hợp với các cơ quan, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể và cơ sở để triển khai có hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho từng đối tượng cụ thể

Hội Luật gia tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan tiến hành tố tụng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc trao đổi, cung cấp, tiếp cận các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý để thực hiện trợ giúp pháp lý và người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách cần sự trợ giúp pháp lý miễn phí, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho từng nhóm đối tượng thuộc diện yếu thế trong xã hội và vụ việc cụ thể.

Phối hợp với Sở Tư pháp đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (*khi đủ điều kiện có ít nhất 01 tư vấn viên pháp luật có 02 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên hoặc 01 luật sư làm việc tại tổ chức*) hoặc liên kết hoạt động tư vấn pháp luật tại các Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Hội Luật gia tỉnh với các Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh - Sở Tư pháp tham gia trợ giúp pháp lý trong triển khai các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho từng đối tượng cụ thể (*Nghĩa là Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Hội Luật gia tỉnh phát hiện, giới thiệu người thuộc diện trợ giúp pháp lý đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước - Sở Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước - Sở Tư pháp giới thiệu khách hàng cho Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Hội Luật gia tỉnh trong trường hợp tiếp người không thuộc diện được trợ giúp pháp lý*).

Thiết lập mạng lưới tại cơ sở như: UBND cấp xã; công chức tư pháp, hộ tịch; tổ hòa giải; già làng, trưởng bản, người có uy tín; cán bộ phụ nữ; công an xã; hội nông dân; hợp tác xã... qua đó phối hợp với Tư vấn viên, Công tác viên của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Hội Luật gia tỉnh để có thể giúp người dân tiếp cận hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí nhanh nhất có thể, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ba là: Tăng cường chất lượng thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào các dân tộc thiểu số, gia đình chính sách thông qua việc nâng cao năng lực cho đội ngũ Tư vấn viên và Công tác viên của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Hội Luật gia tỉnh

Hội Luật gia tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến công tác hội thảo; tập huấn; bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng; cập nhật kiến thức mới; phát triển nguồn nhân lực; học tập kinh nghiệm của Hội Luật gia các tỉnh, thành phố có điểm tương đồng về thực tiễn thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào các dân tộc, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu, để đảm bảo thực hiện có hiệu quả trong những vụ việc cụ thể, đáp ứng tốt hoạt động trợ giúp pháp lý của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý – Hội Luật gia tỉnh.

Tăng cường quản lý chất lượng, thực hiện đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý miễn phí và tham vấn đội ngũ chuyên gia pháp luật, luật sư,.. có nhiều kinh nghiệm thông qua văn bản tham gia ý kiến đóng góp vào các vụ việc trợ giúp pháp lý cụ thể, phù hợp với năng lực, sở trường của từng người.

Bốn là: Tăng cường các hoạt động thiết thực của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Hội Luật gia tỉnh hướng về cơ sở

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Hội Luật gia tỉnh chủ động trong các hoạt động để đảm bảo bảo đảm chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí, không để xảy ra sai sót hoặc lợi dụng hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí để trục lợi.

Kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý miễn phí.

Làm tốt công tác khen thưởng, tôn vinh, nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình hoặc có đóng góp tích cực cho hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí, đồng thời phê phán, lên án với những hành vi lệch lạc, lợi dụng hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí để trục lợi.

Trên đây là Tham luận “*Vai trò của Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh trong công tác nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu*”, xin được trao đổi tại Hội thảo khoa học.

Một lần nữa thay mặt Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh, kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Hội thảo khoa học thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của các đồng chí !

